



แผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI)	ค่าที่วัดรับ	สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านบริหารกลยุทธ์	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตสูงกว่าเกณฑ์ (30:1)	25 มีความเสี่ยงสูงมาก	จำนวนรับนิสิต	สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตลดลง	คณะร่วมผลิตรับนิสิตจำนวนมากโดยไม่ได้คำนึงถึงอัตรากำลังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอน	ปัจจัยภายนอก	การลด	เสนอแนวทางต่อคณะกรรมการบริหาร กศ.บ.	1 ปีการศึกษา	-	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ด้านการเงิน	โครงสร้างองค์กร	งบประมาณลดลง 40%	25 มีความเสี่ยงสูงมาก	ภาระงานอาจารย์ลดลง	รับนิสิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ไม่สามารถรับนิสิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากอาจารย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะ	ปัจจัยภายนอก	การลด	งดภาระงานและการจัดการเรียนการสอนภายนอกคณะ	1 ปีการศึกษา	-	คณะผู้บริหาร
ด้านการดำเนินงาน	การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	คุณภาพนิสิต กศ.บ.	25 มีความเสี่ยงสูงมาก	ผลการประเมินคุณภาพนิสิตชั้นปี 5	ผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป	มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	1) จัดเตรียมเอกสาร 2) จัดทำคู่มือ	1 ปีการศึกษา	-	ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ด้านอื่น ๆ (สุขภาพ)	ด้านอื่น ๆ (สุขภาพ)	ภาวะการเจ็บป่วยด้วยการระบาดของโรคตามฤดูกาล	20 มีความเสี่ยงสูง	จำนวนเจ็บป่วยลดลง 80%	จำนวนเจ็บป่วยลดลง 80%	สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยไม่เอื้ออำนวยและแออัด	ปัจจัยภายนอก	การลด	1) ให้ความรู้ 2) จัดทำเอกสาร 3) เลี่ยงตามสาย	1 ปีงบประมาณ	-	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ



แผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI)	ค่าที่ได้รับ	สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุ ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	หลักสูตรไม่สามารถรับผลิตเพิ่มและหลักสูตรอาจถูกปิด	15 มีความเสี่ยงปานกลาง	หลักสูตรเปิดรับผลิตเป็นไปตามแผน	จำนวนรับผลิต 100%	อาจารย์ประจำในคณะไม่เพียงพอต่อการประจำหลักสูตร	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อชดเชยอัตรากำลัง	1 ปีการศึกษา	-	คณะผู้บริหาร

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 วาระพิจารณาที่ 4.8

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 30 ส.ค. 2559